

Chính sách: Chính sách Phòng chống Bắt nạt | Phòng chống Bắt nạt CR1001

Mục đích của chính sách:

Trường Preuss tin rằng tất cả học sinh đều có quyền được hưởng một môi trường học đường an toàn và lành mạnh. Cộng đồng trường chúng tôi có nghĩa vụ thúc đẩy sự tôn trọng, khoan dung và chấp nhận lẫn nhau.

Nội dung của 1 Phòng chống Bắt nạt CR100:

Trường Preuss sẽ không dung thứ cho hành vi xâm phạm đến sự an toàn của bất kỳ học sinh nào. Học sinh không được đe dọa, quấy rối, bắt nạt hoặc bắt nạt trên mạng đối với học sinh khác thông qua lời nói hoặc hành động. Những hành vi đó bao gồm: va chạm thân thể trực tiếp, chửi rủa như đánh hoặc xô đẩy; tấn công bằng lời nói, chửi rủa như trên choker hoặc gọi tên chế diễu/xúc phạm; và cô lập hoặc thao túng xã hội.

Trường Preuss mong muốn học sinh và/hoặc nhân viên báo cáo ngay lập tức các sự cố bắt nạt cho hiệu trưởng hoặc người được chỉ định. Nhân viên chứng kiến những hành vi như vậy sẽ thực hiện các bước can thiệp ngay lập tức khi cảm thấy an toàn. Mỗi khiếu nại về bắt nạt phải được điều tra kịp thời. Chính sách này áp dụng cho học sinh trong khuôn viên trường, khi đi đến và đi từ trường hoặc hoạt động do trường tài trợ, trong giờ ăn trưa, dù ở trong hay ngoài khuôn viên trường, và trong các hoạt động do trường tài trợ.

Để đảm bảo tình trạng bắt nạt không xảy ra trong khuôn viên trường, Trường Preuss sẽ cung cấp chương trình huấn luyện phát triển đội ngũ nhân viên về phòng chống bắt nạt và bồi dưỡng sự chấp nhận và hiểu biết ở tất cả học sinh và nhân viên để xây dựng năng lực của trường trong việc duy trì môi trường học tập an toàn và lành mạnh.

Giáo viên nên thảo luận chính sách này với học sinh của mình theo cách phù hợp với lứa tuổi và nên đảm bảo với các em rằng các em không cần phải chịu bất kỳ hình thức bắt nạt nào. Học sinh bắt nạt là vi phạm chính sách này và phải chịu biện pháp kỷ luật lên đến và bao gồm cả việc đuổi học.

Trường Preuss có Bộ Quy tắc ứng xử dành cho học sinh mà mọi học sinh phải tuân thủ khi ở trong khuôn viên trường, khi di chuyển đến trường và về nhà hoặc khi tham gia hoạt động do trường tài trợ, và trong giờ ăn trưa, dù ở trong hay ngoài khuôn viên trường.

Bộ Quy tắc ứng xử của sinh viên bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- Bất kỳ học sinh nào có hành vi bắt nạt đều có thể bị kỷ luật, bao gồm cả việc đuổi học.
- Học sinh phải báo cáo ngay lập tức các vụ việc bắt nạt với hiệu trưởng hoặc người được chỉ định.
- Học sinh có thể tin tưởng vào đội ngũ nhân viên sẽ nhanh chóng điều tra mọi khiếu nại về bắt nạt một cách toàn diện và bảo mật.
- Nếu học sinh khiếu nại hoặc phụ huynh của học sinh cảm thấy rằng việc điều tra hoặc khiếu nại chưa được giải quyết thỏa đáng, học sinh hoặc phụ huynh của học sinh nên liên hệ với hiệu trưởng. Hệ thống trường học nghiêm cấm hành vi trả thù đối với bất kỳ người khiếu nại hoặc bất kỳ người tham gia nào vào quá trình khiếu nại.

Các thủ tục can thiệp vào hành vi bắt nạt bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:

- Tất cả nhân viên, học sinh và phụ huynh sẽ nhận được bản tóm tắt về chính sách cấm đe dọa và bắt nạt này: vào đầu năm học, như một phần của sổ tay học sinh và/hoặc thông tin, như một phần của buổi định hướng

dành cho học sinh mới và như một phần trong thông báo của hệ thống trường học gửi đến phụ huynh.

- Nhà trường sẽ nỗ lực hợp lý để bảo mật báo cáo về bắt nạt và kết quả điều tra.
- Nhân viên chứng kiến hành vi bắt nạt phải thực hiện các bước can thiệp ngay lập tức khi cảm thấy an toàn. Những người chứng kiến hoặc trải qua hành vi bắt nạt được khuyến khích báo cáo sự việc; việc báo cáo như vậy sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu hoặc nhân chứng dưới bất kỳ hình thức nào.